



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  
“กระทรวงสาสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)”  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ข้าพเจ้า นายอนันต์ ชินดิ้อระะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะนาเระ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลปะนาเระ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ และเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคมอย่างเป็นกำลังความสามารถ อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ กล่าวตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีความละเอียดต่อการทุจริต ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่เปิดเผยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามค่านิยมในการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล่าวหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ สร้างสังคมกระทรวงสาธารณสุขที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ “กระทรวงสาสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Together Against Corruption : TAC)”

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอนันต์ ชินดิ้อระะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะนาเระ



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  
ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดหาและการส่งเสริมการขายยา  
และเวชภัณฑ์ที่มีขายยาของโรงพยาบาลปะนาเระ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นายอนันต์ ชินดีอระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะนาเระ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลปะนาเระ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลปะนาเระ ดำเนินการตามประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ จัดหาด้วยความเที่ยงตรงโปร่งใส และยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา โดยเคร่งครัด ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท จากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการ โรงพยาบาลปะนาเระ ให้คำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน มาตรฐาน ระยะเวลาในการส่งมอบ การให้บริการ และราคาประกอบการ ตัดสินใจ ให้กำหนดคุณสมบัติของบริษัทผู้ค้าในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้บริษัทผู้ค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ จะไม่รับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีขายยาในลักษณะเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคู่ สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่สิ่งที่จะอาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎหรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจำนวนที่สมควร ตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนดดำเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนใน การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มีขายยา เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มีขายยาที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตาม ความในพระราชบัญญัติฯ นี้ โดยสามารถนำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือ เวชภัณฑ์มีขายยาและต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์มีขายยาด้วยราคาสุทธิ การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและ เวชภัณฑ์มีขายยาต้องไม่เป็นการขายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท

ข้าพเจ้าขอถวายสัตยาจว่า นำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและระบบยา ปลุก และปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้เป็นรูปธรรมสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอนันต์ ชินดีอระ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะนาเระ





## ประกาศโรงพยาบาลปะนาเระ

### เรื่อง เจตนาารมณักรปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุดคามทางเพศในการทํางาน

\*\*\*\*\*

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลปะนาเระ มีเจตนาารมณักร่วมกันที่จะสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคล และสร้งองคักรที่ปราศจากการลวงละเมิด หรือคุดคามทางเพศในการทํางานดว้การปฏิบัติต่อกันอยางให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำ การใดที่เป็นการลวงละเมิดหรือคุดคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลปะนาเระ

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนาารมณักรปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุดคามทางเพศ ในการทํางานดังกล่าว โรงพยาบาลปะนาเระจะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพ ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเทาเทียมระหวางเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการลวงละเมิดหรือ คุดคามทางเพศในการทํางาน

๒. สร้งวัฒนธรรมองคักร และปลูกฝ้งค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลปะนาเระ ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพ ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองคักร และสงเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูก ละเมิดหรือคุดคามทางเพศในการทํางานให้แก่คณะผู้บริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคล ที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลปะนาเระ

๔. สร้งกลไกและกระบวนการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุดคามทาง เพศในการทํางานเพื่อมิให้มีกรลวงละเมิดหรือคุดคามทางเพศในการทํางาน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอนันต์ ชินตือเระ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะนาเระ